

Chùa Tân Hải kết nối những chuyến hành hương đầu Xuân

ISSN: 2734-9195 09:41 12/03/2025

Chùa Tân Hải là nơi tu hành, tụng kinh, là không gian để các phật tử cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về giáo lý nhà Phật, đặc biệt hơn nữa tại đây nếu như không hiểu phần nào được Đại đức Thích Quảng Hiếu trực tiếp giảng dạy trong các buổi thuyết pháp.

Giữa những bộn bề cuộc sống hiện đại, cửa chùa thanh tịnh không chỉ là nơi thờ Phật, mà trở thành không gian kết nối để cho tín đồ, du khách thập phương vẫn cảnh, tìm sự bình an cuộc sống.

Chùa Tân Hải huyện Đan Phượng, Hà Nội được xây dựng khoảng thế kỉ thứ 13 dưới thời Trần.

Ngôi chùa bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1945 bởi thực dân Pháp, đến năm 2009 được xây dựng lại. Chùa hiện đang do Đại đức Thích Quảng Hiếu trụ trì, chùa Tân Hải không chỉ là một ngôi cổ tự mà còn là nơi sinh hoạt Phật giáo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tu học phật pháp, giúp các phật tử ứng dụng đạo đức Phật giáo vào cuộc sống.



Tượng Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Tân Hải. Ảnh sưu tầm

Lan tỏa tâm linh thông qua những chuyến hành hương

Không phải bỗng dưng chùa Tân Hải trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn phật tử mỗi năm. Dưới sự dẫn dắt của Đại đức Thích Quảng Hiếu, chùa duy trì những nghi lễ truyền thống, thường xuyên tổ chức các chuyến hành hương quy mô lớn đến các danh lam thắng cảnh Phật giáo trong và ngoài nước.

Những chuyến đi này không chỉ là cơ hội để phật tử cảm nhận giá trị tâm linh, mà còn là môi trường giúp con người từ nhiều tầng lớp xã hội kết nối và chia sẻ những trải nghiệm trong đời sống tâm linh.

Trụ trì chùa Tân Hải, Đại đức Thích Quảng Hiếu chia sẻ trên trang facebook:

“Hành hương không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình trở về với cội nguồn tâm linh. Hành hương không phải là đi để cầu xin, mà là đi để tìm về – Tìm về với chính mình, tìm lại sự tĩnh lặng, tìm lại niềm tin nơi Phật pháp, nơi ánh sáng từ bi luôn soi đường dẫn lối.

Hành hương là trở về cội nguồn tâm linh - Khởi nguồn cảm xúc. Là lúc mỗi người được đứng trước chốn thiêng, đảnh lễ, tịnh tâm, để hòa mình vào không gian Phật pháp, cảm nhận sự an nhiên, lắng nghe lời kinh ngân vang như thức tỉnh tâm hồn. Cảm xúc sinh phúc lành.

Hành hương là thể hiện lòng tri ân và báo ân. Là dịp để mỗi người hướng về Tam Bảo, tổ tiên, các bậc tiền nhân, tri ân những bậc đã khai sáng đạo pháp, đã dựng xây non sông, đã để lại cho đời những giá trị cao quý. Là cơ duyên để bày tỏ cảm xúc. Phúc được sinh ra từ đây...

Hành hương là gieo trồng phúc đức. Không phải ở chỗ dâng cúng nhiều hay ít, mà ở tấm lòng chân thành, ở sự sám hối, nguyện tu sửa chính mình, từ đó nuôi dưỡng những thiện lành trong tâm.

Hành hương là một bài học về chính tín. Là đi để hiểu rằng phúc báo đến từ chính việc tu tập, từ tâm ý thanh tịnh, từ những việc lành nhỏ bé mỗi ngày, chứ không phải chỉ từ lễ vật hay những lời khẩn cầu suông.

Hành hương là kết nối đạo tình. Là khi từng bước chân trên đường đi không còn đơn lẻ, mà có sự sách tấn, nâng đỡ, cùng nhau xây dựng một đời sống tâm linh ý nghĩa.

Hành hương là cơ hội để tịnh hóa thân tâm. Mỗi bước đi là một bước tỉnh thức, mỗi lời kinh là một lần lắng sâu vào tâm hồn, mỗi ngôi chùa ghé qua là một lần soi lại chính mình, để từ đó buông bớt những vướng mắc, nhẹ nhàng hơn trên đường đạo.

Hành hương là một chặng đường của lòng tin. Dù đi xa hay gần, dù hành trình ngắn hay dài, điều quan trọng vẫn là giữ lòng mình trong sáng, giữ niềm tin vào Tam Bảo vững vàng, giữ tinh thần chính tín không lay chuyển.

Hành hương không phải là đi để chỉ cầu nguyện, mà là đi để hiểu. Không phải đi để mong chỉ được nhận, mà là đi để biết cách cho đi. Mỗi bước chân sẽ không chỉ là một chuyến đi, mà là một bước tiến trên con đường giác ngộ và bình an nội tâm.”



Tượng Phật A Di Đà tại chùa Tân Hải. Ảnh sưu tầm

Hàng năm, chùa Tân Hải thường tổ chức những chuyến hành hương đầu xuân tới chùa Đồng Yên Tử, chùa Hương, Lăng thờ Kinh Dương Vương, các chùa tại Bắc Ninh như chùa Dâu, chùa Keo, chùa Phật Tích,... Những chuyến hành hương do chùa Tân Hải tổ chức thường được đông đảo phật tử đón nhận, có những chuyến số lượng phật tử tham gia lên tới hàng nghìn người (cụ thể tại chùa hương năm 2019 là 5000 phật tử; tại đỉnh núi Yên Tử năm 2018 là hơn 3000 phật tử;...). Năm 2025, chùa cũng đã tổ chức những chuyến hành hương về các địa điểm di tích Phật giáo với quy mô lớn. (Tham khảo thêm tại facebook Đào Trung Hiếu)



Cổng phụ của chùa Tân Hải khắc bài Chú Đại Bi. Ảnh sưu tầm

Chùa Tân Hải - nơi kết nối giáo pháp

Không gian kiến trúc của chùa Tân Hải bao gồm các công trình như tháp cổ, đình, chùa, điện và đài tưởng niệm, tất cả đều được xây dựng từ gạch và đá, với cổng tròn và mái vòm, thể hiện phong cách truyền thống của đất Việt.

Tượng Phật và Bồ tát trong chùa được chạm khắc tinh xảo, tạo nên không gian linh thiêng và đậm nét văn hóa tâm linh dân tộc. Đặc biệt, cổng chùa được thiết kế với hoa văn tinh tế, mang hình ảnh hoa sen đặc trưng của Phật giáo, góp phần tôn lên vẻ đẹp trang nghiêm của chùa. Cổng sau của chùa khắc bài Chú Đại Bi. Các không gian khác trong chùa được bài trí đơn giản, mộc mạc, chủ yếu tạo không gian thoáng, rộng cho phật tử chiêm bái và có không gian rộng rãi để tham dự các khóa tu.



Một trong những chuyến hành hương chùa Tân Hải tổ chức cho các phật tử.

Ảnh chụp tại chùa Hương năm 2023. Ảnh sưu tầm

Bên cạnh những chuyến hành hương tới các di tích Phật giáo, các khóa tu, buổi giảng pháp do Đại đức Thích Quảng Hiếu giảng dạy tại chùa Tân Hải cũng trở thành một điểm tựa tinh thần cho nhiều người. Chùa Tân Hải chính là nơi tu hành, tụng kinh, là không gian để các phật tử cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về giáo lý nhà Phật, đặc biệt hơn nữa tại đây nếu như không hiểu phần nào được Đại đức trực tiếp giảng giải trong các buổi thuyết pháp.

Các hoạt động từ các khóa tu ngày chủ nhật, những buổi giảng pháp đã tạo ra một cộng đồng gắn bó, nơi mà mọi người đều tìm thấy sự an yên và sự đồng cảm.

Trong bối cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng, vai trò của chùa chiến nói chung và chùa Tân Hải nói riêng là minh chứng cho việc ứng dụng giáo lý trong cuộc sống thường nhật.

Một vài hình ảnh sưu tầm khác:





Tổng hợp: **Liên Tĩnh**

Tham khảo thêm tại:
https://www.facebook.com/hieu.trung.37604?locale=vi_VN